



วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“ พัฒนาโครงสร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมสะอาด สุขภาพแข็งแรง การศึกษาได้มาตรฐาน ”

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้ การพัฒนาตำบลให้นำอยู่ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในตำบล การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การแปรรูปสินค้าการเกษตรตลอดจนถึงการตลาดให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดและอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Target)

การคมนาคมขนส่งภายในตำบลสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง การบริหารจัดการขยะภายในตำบล

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการสร้างการอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัด ตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดที่เป็นรูปธรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความรู้เข้าใจในการปกครอง

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

มีอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย